



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน
คอลัมน์

ฉบับประจำวันอังคารที่ ๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗
หน้า ๓๗

มหาวิทยาลัยชุมชน มศว ตรอน สร้างคนบนพื้นฐานความร่วมมือ



โรงเรียน ในฝัน

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

บ่อยครั้งที่เดียวเมื่อพูดถึงระบบการศึกษาไทย เราจะนึกถึงความทันสมัยที่กระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ ใครที่ต้องการความรู้จึงต้องมุ่งหน้าสู่เมืองหลวง ส่งผลให้พื้นที่ในประเทศไทยจำนวนไม่น้อยถูกปล่อยปละละเลยทางด้านการศึกษา หรือถ้าจะจัดการศึกษา ก็จัดแบบตามมีตามเกิด

นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับระบบการศึกษาไทย เราพูดกันเสมอๆ ว่า การเรียนการสอนในสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาภายในชุมชนลึ้นในเมืองไม่ได้ พ่อแม่ผู้ปกครองเป็นครูอยู่ในโรงเรียนนั้นแท้ๆ แต่อย่าคิดว่าพวกเขาจะให้ลูกหลานตัวเองเรียนโรงเรียนภายในหมู่บ้าน

คนจำนวนไม่น้อยที่มีโอกาสสมัครส่งลูกเข้าเมือง เพราะเห็นว่าลูกหลานจะได้รับความรู้ ความทันสมัยต่างๆ จากในเมือง บางคนจึงส่งลูกหลานเข้าสู่จังหวัด หากมีกำลังมากพอก็ส่งเข้ากรุงเทพฯ

นี่คือภาพการศึกษาที่เกิดขึ้นในบ้านเรา ซึ่งคนจำนวนมากปฏิเสธชุมชนตัวเอง ไม่พอใจในชุมชนที่ตัวเองอาศัยอยู่

อย่างไรก็ตาม หากจะให้คนในชุมชนลุกขึ้นมาจัดการอะไรบางอย่างก็ดูจะเป็นไปได้ยาก แต่ขณะนี้ มีอยู่ชุมชนหนึ่งที่เขากล้าตัดสินใจ เพราะอยากเห็นชุมชนมีคุณภาพในทุกด้าน โดยเฉพาะทางการศึกษา ชุมชนที่พูดถึงนี่คือ “องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง” อ.ตรอน จ.อุดรธานี ได้มอบที่ดินสาธารณประโยชน์ “ป่าแดง ห้วยลึก” จำนวนเนื้อที่รวม 1,848 ไร่ ให้ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เพื่อทำประโยชน์ด้านการศึกษา

ชาวบ้านบอกว่า ที่พวกเขาเลือก มศว ก็เพราะสถาบันแห่งนี้สอนให้คนคิดดิน เข้าใจสังคม อีกทั้งเชื่อว่า จะเข้ามาช่วยชุมชนแห่งนี้ได้อย่างแท้จริง

เมื่อเป็นอย่างนั้น โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยชุมชน มศว ตรอน เกิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา และทรงสำเร็จการศึกษาด้วยปริญญาตรี สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ ครบ 20 ปี

พุทธศักราช 2548 จึงเกิดขึ้นมา

พระองค์ถือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนไทยทั้งประเทศในด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้คนทุกเพศทุกวัยในด้านการศึกษาเล่าเรียนอย่างไม่เคยหยุดยั้ง

ทั้งนี้ พื้นที่มหาวิทยาลัยชุมชน มศว ตรอน ที่กำลังจะเกิดขึ้น จะเป็นพื้นที่ทางการศึกษาที่เปิดกว้าง เน้นความหลากหลาย และเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพชีวิต และร่วมกันพัฒนาชุมชนไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต

นอกจากนั้น จะเป็นฐานการศึกษาวิจัยที่นำไปสู่การศึกษาทางเลือกในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตร อนุปริญญาต่อเนื่องสู่อุปริญญาและบัณฑิตศึกษา และที่สำคัญจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา กับองค์กรภายในและระหว่างประเทศ โดยร่วมมือกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ร่วมมือด้านการเรียนการสอน มีการแลกเปลี่ยนครู นิสิต บุคลากรด้านวิชาการ ตลอดจนความร่วมมือด้านสาธารณสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจะช่วยในด้านการศึกษาติดต่อสื่อสารและเสริมเศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศ

อีกทั้งมหาวิทยาลัยชุมชน มศว ตรอน จะสร้างระบบการศึกษาแนวคู่ขนาน มีคุณภาพ เพื่อนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์และสร้างสันติภาพในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ สังคม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

หลายๆ หลักสูตรการศึกษาที่กำลังถูกจัดเตรียมขึ้นมาเพื่อให้ไปด้วยกันได้ดีกับการเป็น “มหาวิทยาลัยชุมชน มศว ตรอน” แต่หลักสูตรที่อยากจะทำคือ “การศึกษาปฐมวัย” ซึ่งถือเป็นรากฐานทางด้านการศึกษาของมนุษย์อย่างแท้จริง

คนในสังคมควรจะได้ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาในระดับนี้ เพื่อเราจะได้มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป อีกทั้ง มศว เองก็มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในการจัดการเรียนการศึกษาในระดับนี้เป็นอย่างยิ่ง หากเราช่วยกันปลูกฝังเด็กไทยตั้งแต่เล็กๆ ให้เข้าใจสาระสำคัญของการศึกษา โดยผ่านกระบวนการที่น่าสนใจ มีเทคนิควิธีการที่เหมาะสม เชื่อแน่ว่าอีกไม่นานเด็กไทยจะเติบโตอย่างมีสาระ มีคุณค่าต่อสังคมต่อไป

มหาวิทยาลัยชุมชน มศว ตรอนที่กำลังจะเกิดขึ้น คงจะต้องเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเหลือคนชุมชนแถบ จ.อุดรธานี และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ให้มีทิศทางโดยไม่ทิ้งความต้องการของชุมชนเป็นที่ตั้ง ■